

Số: /BC-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Báo cáo 37/BC-TTHĐND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI như sau:

#### 1. Xã Hơ Moong

(1). *Cử tri Phạm Ngọc Bình - thôn Tân Sang kiến nghị:* Khi người dân thực hiện vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thì cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ và yêu cầu người dân phải mua bảo hiểm thì mới chịu giải ngân khoản vay, như vậy có đúng quy định hay không. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, làm rõ, trả lời cho người dân biết.

**Trả lời:** Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Sa Thầy, để đảm bảo quyền lợi và dự phòng rủi ro về khả năng trả nợ có thể xảy ra đối với khách hàng, Agribank cung cấp gói bảo hiểm an toàn tín dụng cho khách hàng trên tinh thần tự nguyện và không bắt buộc. Công ty bảo hiểm ABIC sẽ chi trả số tiền bảo hiểm theo quyền lợi bảo hiểm khi khách hàng tham gia bảo hiểm bị tai nạn, bệnh tật... dẫn đến tử vong hoặc thương tật. Thực tế thời gian qua, huyện Sa Thầy có nhiều trường hợp khách hàng vay vốn đã được Công ty bảo hiểm hỗ trợ, bồi thường, cụ thể: Năm 2022 đã chi trả bồi thường cho 16 khách hàng với số tiền 1.147 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2023 chi trả bồi thường cho 07 khách hàng với số tiền 580 triệu đồng, từ đó góp phần giảm gánh nặng trả nợ vay cho khách hàng. Về kiến nghị của cử tri Phạm Ngọc Bình, Agribank chi nhánh Sa Thầy xin được tiếp thu, ghi nhận và sẽ thực hiện kiểm điểm, chấn chỉnh thái độ, phong cách giao dịch của nhân viên tín dụng với khách hàng.

(2). *Cử tri Nguyễn Văn Chinh, thôn Tân Sang kiến nghị:* Vào mùa khô, nhu cầu sử dụng điện 3 pha tại thôn Tân Sang rất lớn. Đề nghị Điện lực nâng cấp biến áp và đường dây điện; đồng thời bố trí thêm trạm biến áp gần Đập đội 5 và Đội 6 để người dân thuận lợi trong việc kéo đường dây điện phục vụ sản xuất.

**Trả lời:** Theo Báo cáo của Điện lực huyện, trong các năm gần đây Điện lực đã đầu tư nâng cấp đường dây hạ thế và các trạm biến áp đảm bảo nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn xã Hơ Moong.

Theo kiến nghị của cử tri, Điện lực Sa Thầy đã khảo sát thực tế tại hiện trường, theo đó, khu vực các hộ dân đề nghị cấp điện là khu vực sản xuất nông nghiệp trồng cao su, cà phê, tiêu, ruộng lúa... không có nhà ở kiên cố, không có dân cư sinh sống, chỉ có nhà tạm dùng để trông coi, quản lý vườn cây, rẫy cà phê... Việc đầu tư lưới điện cho khu vực này đòi hỏi chi phí lớn và không thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), nên kính mong cử tri thông cảm, chia sẻ.

## 2. Xã Sa Sơn

*Cử tri Trần Thị Giang, thôn Sơn An kiến nghị:* Trên địa bàn thôn Sơn An có 02 khu vực nằm xa khu dân cư với khoảng 20 hộ dân hiện nay chưa có đường điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đề nghị Điện lực huyện xem xét kéo đường điện 3 pha để phục vụ các hộ có nhu cầu sử dụng.

**Trả lời:** Theo Báo cáo của Điện lực huyện, 02 khu vực cử tri kiến nghị nằm cách xa khu dân cư của thôn, để kéo điện 3 pha vào đến khu vực dân cư trên cần phải xây dựng đường dây trung thế và hạ trạm biến áp, khối lượng giải phóng hành lang tuyến cây cao su lớn, kinh phí đầu tư rất cao, không thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), nên kính mong cử tri thông cảm, chia sẻ.

## 3. Xã Ya Ly

*Cử tri A Đảo, làng Chờ kiến nghị:* Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện phân bổ nhiều hơn các nguồn vốn vay từ Chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm; hỗ trợ phát triển sản xuất...

**Trả lời:** Theo Báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tổng dư nợ địa bàn xã Ya Ly đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 là 34 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm 2023, cơ bản nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng đủ nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách. Trong đó, dư nợ cho vay chương trình Quỹ quốc gia về việc làm là 2.017 triệu đồng; Chương trình cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 7.725 triệu đồng; cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 10.825 triệu đồng... Nguồn vốn cho vay đối với xã Ya Ly cao hơn một số xã khác trên địa bàn huyện. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có văn bản đề nghị bổ sung thêm nguồn vốn vay, sau khi được phân bổ sẽ bổ sung thêm cho xã Ya Ly.

## 4. Xã Ya Tăng

*Cử tri A Thủy, làng Tráp kiến nghị:* Đường vào khu sản xuất Ya Út có đoạn cầu tràn qua suối bị hư hỏng. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm làm lại cầu tràn qua suối Ya Út để người dân đi lại được thuận lợi.

**Trả lời:** Nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ya Tăng kiểm tra,

đề xuất. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, việc đầu tư xây dựng cầu (*tràn*) qua suối Ya Út là cần thiết nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản cho bà con Nhân dân. Tuy nhiên, công trình này chưa nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ya Tăng và các cơ quan liên quan đưa công trình này vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

## 5. Xã Sa Nghĩa

*Cử tri thôn Đắc Tân kiến nghị:* Khi xây dựng Thủy điện Plei Krong, có 80 hộ dân bị ảnh hưởng của thủy điện. Ban 98 của thủy điện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã san lấp mặt bằng và hỗ trợ đất ở cho 80 hộ gia đình trên (*mỗi hộ được 480m<sup>2</sup>*). Từ năm 2004 đến nay, 78/80 hộ gia đình trên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện yêu cầu phải có Quyết định giao đất giữa Ban 98 của thủy điện với người dân thì mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn tìm giải pháp, phương án để giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên.

**Trả lời:** Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy nhận được một số hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các xã Hơ Moong và Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy với nguồn gốc sử dụng đất là đất do Ban quản lý dự án Thủy điện 4 khai hoang sau đó giao lại Ủy ban nhân dân xã bố trí tái định cư cho người dân vào các năm 2004 - 2008. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ liên quan thì không có các tài liệu, giấy tờ đảm bảo theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ để chứng minh nguồn gốc sử dụng đất như xác nhận nêu trên, gây khó khăn trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trên, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã có Văn bản số 590/UBND-TH ngày 23 tháng 3 năm 2023 gửi Công ty Thủy điện Ialy, Nhà máy thủy điện PleiKrông đề nghị cung cấp hồ sơ có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện Công trình thủy điện PleiKrông để làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân. Đến nay, Công ty Thủy điện Ialy đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ có liên quan nêu trên (*trong đó có kèm danh sách chi tiết các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư*). Vì vậy, các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên hệ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (*cán bộ địa chính xã, thị trấn*) để được hướng dẫn thực hiện; nếu hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, giải quyết.

## 6. Xã Sa Bình

*Cử tri Nguyễn Minh Thiện, thôn Bình Trung kiến nghị:* Đường vào khu sản xuất của thôn Bình Đông, Bình Trung dài khoảng 2km, tuy nhiên trạm hạ thế được lắp cuối cùng khu sản xuất nên việc kéo điện phục vụ sản xuất gặp khó khăn. Đề nghị Điện lực huyện tạo điều kiện, hỗ trợ đặt một trạm hạ thế ngay trung tâm khu vực đất sản xuất để Nhân dân kéo được thuận lợi.

**Trả lời:** Theo Báo cáo của Điện lực huyện, Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây dựng lưới điện trung - hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho khu sản xuất cánh đồng Lò (*thuộc thôn Bình Trung và Bình Đông, xã Sa Bình*) với quy mô: 1.154m đường dây trung thế, 01 trạm biến áp 180kVA-22/0,4kV, 480m đường dây hạ thế. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng của khu vực là rất ít (*12 hộ*), khu vực chủ yếu là sản xuất theo mùa. Hiện nay, Công ty Điện lực Kon Tum và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang rất khó khăn về vốn đầu tư. Nguồn vốn khấu hao cơ bản của ngành chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, 70% còn lại phải đi vay các ngân hàng thương mại, chỉ đủ vốn ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, công trình mang tính cấp bách nhằm bảo đảm an toàn trong sử dụng. Công ty Điện lực Kon Tum và Tổng Công ty Điện lực miền Trung không thể đủ nguồn vốn để đầu tư lưới điện cho những khu vực nằm cách xa khu dân cư, khu vực sản xuất nông nghiệp như kiến nghị của nhân dân. Như vậy, việc đầu tư lưới điện cho những khu vực nằm cách xa khu dân cư, khu vực sản xuất nông nghiệp như kiến nghị của nhân dân trước mắt chưa thực hiện được, nên kính mong cử tri thông cảm, chia sẻ.

## 7. Thị trấn Sa Thầy

(1) *Cử tri thị trấn Sa Thầy kiến nghị:* Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sửa chữa, lắp đặt các tấm đan tại các hố ga, mương thoát nước tại tuyến đường Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo (*đoạn qua thôn 1, thôn 2, làng Kleng, làng Kđừ*) để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Nội dung này, cử tri đã kiến nghị nhiều lần, cụ thể tại Báo cáo số 995/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trả lời: “*Nội dung kiến nghị của cử tri Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng và Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Thầy kiểm tra. Ủy ban nhân dân huyện sẽ cân đối, bố trí kinh phí triển khai sửa chữa, khắc phục trong quý II năm 2023*”. Tuy nhiên, hiện nay đã hết quý II nhưng cử tri vẫn chưa thấy thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét.

**Trả lời:** Nội dung kiến nghị của cử tri Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 995/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023, theo đó giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Thầy kiểm tra. Ngày 05 tháng 4 năm 2023 Liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Kinh tế - Hạ tầng có Biên bản đánh giá hiện trạng. Sau khi rà soát, cắt giảm những khoản chi ngân sách đã được giao trong dự toán đầu

năm nhưng không thực hiện và giải ngân (*đối với Quy hoạch chung các xã giai đoạn 2021 – 2030*), Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 6 phân bổ 375 triệu đồng để sửa chữa, lắp đặt các tấm đan tại các hố ga, mương thoát nước tại tuyến đường Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo (*đoạn qua thôn 1, thôn 2, làng Kleng, làng K'đừ*), thời gian triển khai từ quý III năm 2023 để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

(2). *Cử tri Nguyễn Thị Liệu, thôn 3 kiến nghị*: Công trình thi công đường Điện Biên Phủ làm bồi lấp gần 2.000m<sup>2</sup> đất ruộng của gia đình bà. Bà đã gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban nhân dân huyện nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm giải quyết kiến nghị của gia đình bà.

**Trả lời:** Qua rà soát, Ủy ban nhân dân huyện không nhận được đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Liệu đối với nội dung nêu trên. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liệu có diện thu hồi đất để thực hiện 02 Dự án<sup>(1)</sup> và đã được Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thu hồi đất với tổng diện tích 1,655 ha<sup>(2)</sup> và Phê duyệt phương án bồi thường với tổng số tiền 1,392 tỷ đồng<sup>(3)</sup> (*Hộ gia đình đã nhận tiền vào ngày 03 tháng 8 năm 2021 và ngày 31 tháng 01 năm 2023*). Trong quá trình thi công, đơn vị thi công luôn tuân thủ theo các quy định về bảo vệ môi trường và chỉ thi công trong phạm vi đã được Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa dẫn đến đất tràn xuống dưới làm vùi lấp một số diện tích đất của hộ gia đình bà Liệu. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công san dọn lượng đất tràn vào diện tích đất của người dân và hoàn trả lại mặt bằng; đồng thời, có phương án hỗ trợ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liệu theo quy định.

(2). *Cử tri làng Kleng, làng K'đừ, làng Chót kiến nghị*: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tập trung cho các hộ dân ở 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn Sa Thầy.

**Trả lời:** Trên địa bàn huyện Sa Thầy nói chung và thị trấn Sa Thầy nói riêng đã được đo đạc và lập bản đồ địa chính. Đối với địa bàn thị trấn Sa Thầy đã được đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp năm 2003 và đã được đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính năm 2013. Hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn; trình tự, thủ tục thực hiện theo Bộ thủ tục hành chính kèm theo quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Vì vậy, các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận

<sup>(1)</sup> Dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toản, thị trấn Sa Thầy và Dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy Thủy điện Yaly.

<sup>(2)</sup> Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy; Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

<sup>(3)</sup> Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy; Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

quyền sử dụng đất liên hệ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (*cán bộ địa chính xã, thị trấn*) để được hướng dẫn thực hiện; nếu hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, giải quyết.

## 8. Xã Mô Rai

(1). Công ty TNHH MTV 78 kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân địa phương vào làm việc tại Công ty.

**Trả lời:** Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các địa phương tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua các phiên giao dịch việc làm lưu động, cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp đăng ký tham gia. Đối với kiến nghị của Công ty TNHH MTV 78, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt hoạt động kết nối cung - cầu lao động; thông tin, tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng của Công ty để người dân biết, đăng ký. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị Công ty TNHH MTV 78 thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện để cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động (*số lượng; yêu cầu tính chất công việc; giá trị thuê mướn lao động; chế độ phúc lợi...*) để triển khai phổ biến đến người dân trên địa bàn.

(2). Công ty TNHH MTV 78 kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa, đường liên thôn ở các đội sản xuất của Công ty.

**Trả lời:** Đối với ý kiến đầu tư xây dựng Nhà văn hóa tại 3 thôn (*Ia Ho, Ia Tri và Ia Xoăn*): Hiện nay, các thôn đang tạm thời sử dụng Hội trường các Đội sản xuất của Công ty TNHH MTV 78 để phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Diện tích đất để xây dựng các Nhà văn hóa ở các thôn trên được giao cho Đoàn kinh tế quốc phòng Bình đoàn 15 quản lý và sử dụng. Để xây dựng các Nhà văn hóa này, Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã Mô Rai phối hợp với Công ty TNHH MTV 78 lập hồ sơ sử dụng đất theo quy định để triển khai thực hiện.

Đối với ý kiến đầu tư xây dựng đường liên thôn ở các đội sản xuất của Công ty TNHH MTV 78: Ủy ban nhân dân xã Mô Rai đã đưa các công trình vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể: Năm 2024 đầu tư làm đường nội thôn Ia Tri, đoạn từ Km00+620 đến ngã ba Đội 9; năm 2025 đầu tư làm đường nội thôn Ia Tri (*đoạn từ nhà Dũng Thùy đến trụ sở Đội 9*).

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI./.

***Nơi nhận:***

- HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT, HTTD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Kim Thái**